

## ส่วนที่ ๓

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑	๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง ๑.๒ พัฒนาระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง ๑.๓ พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒	๒.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่ เหมาะสมกับพื้นที่ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานทำ ๒.๔ ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ๒.๕ พัฒนาและปรับปรุงสถานท่องเที่ยว ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร อินทรีย์ ๒.๗ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	- ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์
๓	๓.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา ๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ๓.๓ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน ๓.๔ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มี ความรู้ค่าคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๕ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติด อย่างต่อเนื่อง ๓.๖ สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ๓.๗ การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน ๓.๘ สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง	ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง มนุษย์
๔	๔.๑ อนุรักษ์ ป่าไม้ สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕	๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่ต้นน้ำ ๕.๒ สนับสนุนส่งเสริม เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๕.๓ สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมและพัฒนาจัดระบบบำบัดน้ำ เสียและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ	. ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๖	<p>๖.๑ สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น</p> <p>๖.๒ สนับสนุน ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๖.๓ พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร</p> <p>๖.๕ จัดท้าวิสตุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเพื่อ</p> <p>๖.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน</p>	๖. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
๗	<p>๗.๑ สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน*</p> <p>๗.๒ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มน้ำ*</p>	ด้านจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ